

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดโครงการศึกษาดูงาน English for Outbound Tourism ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาค กศ.ปช. ในระหว่างวันที่ 5 - 9 มกราคม 2563 ณ เมืองซาปา และฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้แก่นักศึกษา และเรียนรู้จากสถานที่จริง



2. วันที่ 9 มกราคม 2563 สาขาวิชาดนตรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีปิดโครงการอบรมการประพันธ์เพลงเลือดใหม่ดนตรีร่วมสมัย โคราช ประจำปีงบประมาณ 2563 "YoungBlood Korat 2020" ณ อาคาร 5 ชั้น 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิสร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวขอบคุณคณะดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายในการสนับสนุนท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม อาจารย์บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ์ อาจารย์จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวรายงานสรุปโครงการ จากนั้นเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ "เลือดใหม่ดนตรีไทยร่วมสมัย โคราช" ปิดท้ายด้วย นายไชยพันธ์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ



3. วันที่ 14 มกราคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทย จัดการอบรมหลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ณ ห้อง 31.04.03 โดยมี นายประดิษฐ์ เผือดกระโทก และนางสาวชยาภา เปสูงเนิน นักประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงและการอ่านข่าว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดรายการเสียงตามสาย พร้อมทั้งฝึกทักษะการอ่านการออกเสียงคำให้ถูกต้อง การปรับบุคลิกภาพเพิ่มความมั่นใจ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพการพูดในที่สาธารณะได้อย่างมืออาชีพ และนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการจัดรายการเสียงตามสายของมหาวิทยาลัย ในรายการข่าวภาคเที่ยงอีกด้วย



4. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา นำนักศึกษาชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีไทยการปฏิบัติตนตามศาสนพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อบูรณาการเข้ากับส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา "ความเป็นไทย" ในกิจกรรมดื่กบาตรทุกวันพุธ



5. วันที่ 17 มกราคม 2563 Miss TANG LU (มาริสสา) และ Mr. LI JIAN (นนท์) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาจีนในหัวข้อ "ไทยจีนใช้อื่นไกล พี่น้องกัน สานพลังความสัมพันธ์สู่ศตวรรษที่ 21" ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ผลการแข่งขันปรากฏว่า Miss TANG LU ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และ Mr. LI JIAN ได้รับรางวัลชมเชย



6. นายสุวิทย์ พันหินลาด และนางสาวธิดารัตน์ ป้องขันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดก๊ับแก๊บนางไท และนางสาวรสวดี แก้วโก นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดก๊ับแก๊บนางไท ในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563 ณ จังหวัดชัยภูมิ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยและจังหวัดนครราชสีมา



7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชยา เชื้อจันทิก อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กลุ่มการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่วิกฤตภัยแล้งนอกเขตชลประทานของจังหวัดนครราชสีมา” ปีงบประมาณ2563 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่เข้าร่วมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชยา เชื้อจันทิก
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในโอกาส ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

กลุ่มการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในพื้นที่วิกฤตภัยแล้งนอกเขตชลประทานของจังหวัดนครราชสีมา"

ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่เข้าร่วมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

#สรุปการจัดกิจกรรมมกราคมNRRU63